



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
(ฉบับที่ ๑๔)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาเป็นระยะต่อเนื่องนั้น

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มของสถานการณ์ที่คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมยัง น่าเป็นห่วง รัฐบาลจึงยังคงประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักศึกษา ของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗๐) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๓๐ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาเขตมหา วชิราลงกรณราชวิทยาลัย จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้วิทยาเขตยังคงมาตรการใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พำนักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และให้มีมาตรการสลับวันการปฏิบัติงานตามวาระในแต่ละวันไม่เกินสองในสามของจำนวน บุคลากร ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ และสามารถประชุม หรือปรึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด

๒. ให้คณาจารย์ยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอน การสอบ การวัดและประเมินผล เป็นรูปแบบ ออนไลน์ (Online Examination) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการวัด และประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานให้ฝ่ายจัดการศึกษารับทราบเพื่อนำเสนอคณะผู้บริหารต่อไป

๓. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยเคร่งครัด

๔. ให้ผู้อำนวยการทั้ง ๓ ส่วนงาน และผู้ช่วยอธิการบดี ยังคงมาตรการดูแล กำกับ ติดตาม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโดยการตรวจและประเมินตามภาระงานผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

๕. ให้คงมาตรการคัดกรองผู้เข้าและออกบริเวณวิทยาเขตอย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ หรือจากการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลสิรินธร หรือวัดชูจิตธรรมาราม ทั้งนี้จัดให้มีการบันทึกชื่อ-สกุล ทะเบียนรถ และเวลาที่เข้าออกในวิทยาเขตไว้เป็นหลักฐาน

๖. หากมีปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 2019) ให้บุคลากรรายงานหรือเสนอความเห็นดังกล่าวได้ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และให้รายงานเรื่องดังกล่าวให้รองอธิการบดีทราบ เพื่อสั่งการโดยไม่เนิ่นช้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือทางวิทยาเขตจะมีการประกาศเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔



(พระกิตติสารสุธี)

รองอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี